
(สําเนา) 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเพชรพะงัน 

สมัยประชุม  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ.๒๕60 

เมื่อ วันอังคาร ที ่1 เดอืน สิงหาคม พ.ศ.๒๕60 เวลา 09.3๐ น. 

ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลเพชระพะงนั 

--------------------------------------- 
ผูมาประชุม 
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

1 นายเดโช บุญรอด ประธานสภาเทศบาล   เดโช บุญรอด  

2 นายจรสั ชมอินทร รองประธานสภาเทศบาล  จรสั ชมอินทร  

3 นางวารีทิพย พิริยสถิต สมาชิกสภาเทศบาล   วารีทิพย พิริยสถิต  

4 นายนภดล บัวนาค สมาชิกสภาเทศบาล   นภดล บัวนาค  

5 นางชนิพันธ เรืองโรจน สมาชิกสภาเทศบาล   ชนิพันธ เรืองโรจน  

6 นายวิโส พรหมเดช สมาชิกสภาเทศบาล   วิโส พรหมเดช  

7 นายนพพร อินทรทอง สมาชิกสภาเทศบาล   นพพร อินทรทอง  

8 นายมาโนช เมืองทอง สมาชิกสภาเทศบาล   มาโนช เมืองทอง  

9 นายวิทยา เดี่ยวอาชากุล สมาชิกสภาเทศบาล   วิทยา เดี่ยวอาชากุล  

10 นายสินธุเจริญ ศรีทองกลุ สมาชิกสภาเทศบาล   สินธุเจริญ ศรทีองกลุ  

11 นายอุดมพร ชาติวุฒ ิ สมาชิกสภาเทศบาล   อุดมพร ชาติวุฒ ิ  

 

ผูไมมาประชุม 

-ไมมี- 

 

ผูเขารวมประชุม 
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

1 นายพิทยา อินทรคง นายกเทศมนตรี ฯ พิทยา อินทรคง  

2 นายจักรพงษ ยวนานนท รองนายกเทศมนตรี ฯ  จักรพงษ ยวนานนท  

3 นางสาวกนกวรรณ จันทะบุตร เลขานายกเทศมนตรี ฯ กนกวรรณ จันทะบุตร  

4 พันจาเอกชัชวาล อาจบันดิษ เลขานุการสภาเทศบาล ฯ ชัชวาล อาจบันดิษ  

5 นางสาวปรุิมปรัชญ เรืองโรจน รองปลัดเทศบาล ฯ ปุริมปรัชญ เรืองโรจน  

6 นางสุพินยา  ชุมรอด เจาพนักงานธุรการ สุพินยา  ชุมรอด  
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เริ่มประชุม เมื่อถึงเวลา 09.30  น. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเพชรพะงันพรอมดวยนายกเทศมนตรี

ตําบลเพชรพะงันและคณะผูบริหารไดเขาสูหองประชุมสภาเทศบาลตําบลเพชรพะงัน  

พั น จ า เอ กชัช วาล  อ าจบั น ดิ ษ  เล ขานุ ก ารส ภา เท ศบ าล ตํ าบ ล เพ ชรพ ะงั น  

ไดตรวจนับองคประชุม ปรากฏวาครบองคประชุม และเรียนเชิญ นายเดโช  บุญรอด  

ประธานสภาเทศบาลตําบลเพชรพะงัน  ไดกลาวเปดและดําเนินการประชุม ตามระเบียบ

วาระการประชุมสภาเทศบาลตําบลเพชรพะงัน  ดังตอไปนี้ 

พันจาเอกชัชวาล ฯ 

เลขานุการสภาฯ 

ขออนุญาตอานประกาศสภาเทศบาลตําบลเพชรพะงัน เรื่องเรียกประชมุสภาเทศบาล
ตําบลเพชรพะงัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป พ.ศ.2560 
            ตามที่สภาเทศบาลตําบลเพชรพะงัน ไดมีมติกําหนดสมัยประชุมสภา
เทศบาลตําบลเพชร   พะงัน สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป พ.ศ.2560 
ตั้งแตวันที่ 1 ถึง 30 สิหาคม 2560  เปนเวลา 30 วัน และไดปดประกาศโดย
เปดเผย ณ สํานักงานเทศบาลตําบลเพชรพะงัน นั้น 

   บัดนี้ ใกลถึงกําหนดเปดสมัยประชุมแลว จึงอาศัยอํานาจตามความใน มาตรา 
25 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.
2552 ประกอบ ขอ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุม
สภาทองถิ่น พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  เรียกประชุมสภา
เทศบาลตําบลเพชรพะงัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป พ.ศ.2560  ตั้งแตวันที่ 1 
สิงหาคม 2560 เปนตนไป  

           ดังนั้น สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเพชรพะงัน หรือนายกเทศมนตรีฯ ทานไดมี
ญัตติหรือ ขอราชการเรื่องใด จะใหสภาเทศบาลตําบลเพชรพะงันพิจารณาหรือเพื่อ
รับทราบ ใหเสนอตอสภาเทศบาลตําบลเพชรพะงัน ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
           ประกาศ  ณ วันที่  17  กรกฎาคม   พ.ศ.2560 
         ลงชื่อนายเดโช  บุญรอด ประธานสภาเทศบาลตําบลเพชรพะงัน  
ประธานสภาไดทําการประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล ซึ่งเปนไปตามความในมาตรา 
25 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  ประกอบ ระเบียบ ขอ 22 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบงัคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  ซึ่งถูกตองตามขั้นตอนที่กฎหมายใหอํานาจไว   เชิญทาน
ประธานไดดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 

นายเดโช บุญรอด 

ประธานสภาฯ 

เมื่อที่ประชุมครบองคประชุมแลว กระผมขอเปดการประชุมสภาเทศบาลตําบลเพชรพะ
งัน สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 และดําเนินการตามระเบียบวาระการ
ประชุม 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

นายเดโช บุญรอด 

ประธานสภาฯ 

ขอเชิญฝายบริหาร หากมีเรื่องอะไร ที่จะแจงใหที่ประชุมไดรับทราบ เรียนเชิญช้ีแจง 
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นายพิทยา อินทรคง 
นายกเทศมนตรีฯ 

กระผมขอแจงขอราชการทีส่ําคัญใหสมาชิกสภาเทศบาล ฯ  ไดรับทราบ  ดังนี ้

1.หนังสือสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎรธานี ดวนที่สุด ที่ สฎ 0022/

ว 1485  ลงวันที่ 11 กรกฎาคม  2560  เรื่อง การประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง 

กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรอืบางประเภท 

ใน พื้ น ที่ บ างส วน ใน ท อ งที่ จั งห วัด สุ ร าษ ฎ ร ธ านี    ค วาม ว า  ด ว ยป ระก าศ

กระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช

อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่จังหวัดสุราษฎรธานี ไดลง

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เลม 134 ตอนพิเศษ 174 ง วันที่ 30 

มิถุนายน 2560  มีผลบังคับใช ตั้งแต 1 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เปนตนไป  ความ

สรุปวา อาคารพานิชยกรรมประเภทคาปลีกคาสง ซึ่งสินคาอุปโภคและบริโภคหลาย

ประเภทที่ใชในชีวิตประจําวัน แตไมรวมถึงตลาดตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขฯ 

และอาคารที่มีกิจกรรมหลัก เพื่อใชดําเนินการเพื่อสงเสริมหรือจําหนายสินคาซึ่งเปน

ผลิตผล หรือผลิตภัณฑของชุมชน  โดยการคํานวณพื้นที่ใชสอยอาคารพานิชยกรรม

ประเภทคาปลีกคาสง ใหคํานวณเฉพาะพื้นที่อาคารที่ใชประโยชนเพื่อประกอบกิจการ

พานิชยกรรมประเภทคาปลีกคาสงเทานั้น ไมรวมพื้นที่เก็บสินคา พื้นที่สํานักงาน ซึ่งได

กําหนดใหทองที่จังหวัดสุราษฎรธานี เวนแตพื้นที่ตาม (1) (2) (3) และ (4) เปนบริเวณ

หามกอสรางอาคาร  พาณิชยกรรมประเภทคาปลีกคาสง 

 2.กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชนวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เนื่องในวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา รัชกาลที่ 10  ประสบความสําเร็จเปนอยางดี ไดรับความรวมมือทุกสวน    

ทั้งฝายการเมือง ขาราชการ หมูบาน ประชาชนทั่วไป และยุวชน โดยไดรับเสียงสะทอน

จากภาคสวนตางๆ ในดานบวก เปนผลดีตอการปฏิบัติราชการของเทศบาล โดยเฉพาะ

การรักษาสาธารณสมบัติของแผนดิน 

 3.กําหนดจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ

นางเจาสิริกิติ์ ฯ  โดยกําหนดจัดกิจกรรมการพัฒนาปาโกงกาง และที่สาธารณะศาลาคอย

บานวกตุม-หินกอง ในวันที่ 11  กรกฎาคม 2560  เปนกําหนดการในเบื้องตน ซึ่ง

ผูใหญบาน หมูที่ 4 ไดตอบรับรวมพัฒนากับเทศบาล  จะไดแจงใหสมาชิกสภาฯ ไดรับ

ทราบอีกครั้ง เนื่องจากตองหารือกับอําเภอเกาะพะงัน เกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรม เนื่อง

ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ ฯ กอน ซึ่งเปนกิจกรรมตอจาก

กิจกรรมในวันที่ 28 กรกฎาคม ที่ผานมา 
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 4.ขอทราบรายละเอยีดความคืบหนาโครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเกาะมา  โดยสมาคม

สงเสริมการทองเที่ยวเกาะพะงัน  ไดมีหนังสือมาถึงเทศบาลตําบลเพชรพะงัน ขอทราบ

ลายละเอียดโครงการฯ และความคืบหนาของการดําเนินโครงการ รวมถึงความเสียหาย

ตอทรัพยากรใตทะเลบริเวณเกาะมา อันเนื่องจากการทิ้ งทุนและสมอเรือของเรือ

นักทองเที่ยวที่เขามาในบริเวณ ดังกลาว โดยขาดความระมัดระวัง ซึ่งเทศบาลจะไดแจง

ใหสมาคมฯ ทราบตอไป อยางที่ทราบกัน โครงการนี้เทศบาลตําบลเพชรพะงัน ได

ผลักดันใหเกิดขึ้น โดยมีแบบแปลนตางๆเรียบรอยแลว และคณะกรรมการกํากับดูแล

สิ่งแวดลอมระดับจังหวัด ไดเห็นชอบโครงการแลว และไดสงใหอนุกรรมการระดับพื้นที่

อําเภอเกาะพะงัน พิจารณา ปรากฏวา คณะอนุกรรมการฯระดับพื้นที่ มีมติใหทบทวน

โครงการ ฯ โดยไมไดแจงวาเพระอะไร จึงทําใหโครงการตกไป  และในปจจุบันกรม

อุทยานฯขอเสนอในที่ประชุม ใหเกาะมาเปนเขตอุทยาน ฯ  ซึ่งไดคัดคานไวในที่ประชุม

แลว โดยเห็นวาควรมีการประชาคมถามความเห็นของประชาชนกอน 

 5.การตัดตนตีนเปดบริเวณขางอาคารเทศบาล  เนื่องจากพบวารากตนตีนเปดเปน

อันตรายตอโครงสรางอาคาร จึงไดทําการตัด เพื่อไมไหอาคารเสียหาย 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

นายเดโช บุญรอด 

ประธานสภาฯ 

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเพชรพะงนั สมัยสามญั สมัยที่ 2 ครั้ง

ที่ 1 ประจําป พ.ศ.2560 

      รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ.2560  ไดสงให

สมาชิกฯทุกทาน ไดศึกษาแลว ขอใหสมาชิกฯ ไดตรวจสอบ วามีความขอความตอนใด 

จะแกไขหรือเพิม่เติมในรายงานการประชุม ดังกลาว หรือไม    

      ถาไมมี ขอมติการรับรองรายงานการประชุม สมัยสามญั สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 

ประจําป พ.ศ.2560   

มติที่ประชุม รับรอง  11  เสียง    

ไมรับรอง – เสียง 

ไมแสดงความเห็น – เสียง 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอใหม 

 3.1 ญัตตินายกเทศมนตรีตําบลเพชรพะงัน เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕60  หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง เพื่อไปตั้ง

จายรายการใหม (กองการศึกษา) 
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นายเดโช บุญรอด 

ประธานสภาฯ 

ฝายบริหาร โดยนายกเทศมนตรี ไดเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕60  หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง เพื่อไปตั้ง

จายรายการใหม (กองการศึกษา)  ขอใหทานนายกฯ ไดชี้แจงรายละเอียดญัตติฯ      

ตอที่ประชุม 

นายพิทยา อินทรคง 
นายกเทศมนตรีฯ 

ญัตตินายกเทศมนตรีตําบลเพชรพะงัน 

เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 หมวดคา

ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหม  (กองการศึกษา) 

หลักการ 

ขออนุมัติสภาเทศบาลตําบลเพชรพะงัน  โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

2560  หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑกีฬา 

โครงการจัดซื้อเครื่องเลนสนาม ไปตั้งจายเปนรายการใหม หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและ

สิ่งกอสราง  คาครุภัณฑอื่นๆ โครงการจัดซื้อเครื่องเลนสนาม งบประมาณ จํานวน 

900,000.-บาท   

เหตุผล 

กองการศึกษา  จะดําเนินโครงการจัดซื้อเครื่องเลนสนาม และไดตรวจสอบพบวา

โครงการดังกลาว ไดตั้งจายรายการครุภัณฑผิดประเภท ซึ่งไมถูกตองตามวิธีการ

งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงมีความจําเปนตองโอนงบประมาณไปตั้ง

จายเปนรายการใหมจาก ประเภทครุภัณฑกีฬา โครงการจัดซื้อเครื่องเลนสนาม เปน 

ประเภทครุภัณฑอื่น โครงการจัดซื้อเครื่องเลนสนาม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อใหสามารถดําเนินงานและจัดซื้อจัดจางไดถูกตอง

ตอไป โดยดําเนินการ ดังนี้ 

โอนลด กองการศึกษา 

แผนงาน   การศึกษา 

งาน   บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  

งบ   ลงทุน 

หมวด   คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 

ประเภท   ครุภัณฑกีฬา 
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 รายการ   โครงการจัดซื้อเครื่องเลนสนาม  

งบประมาณตั้งไว   900,000 บาท 

งบประมาณคงเหลือ   900,000  บาท 

งบประมาณที่ขอโอนลด   900,000  บาท  

งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด  0    บาท 

รวมโอนลด       900,000  บาท  

เหตุผลการโอนลด  เนื่ องจากตามเทศบัญญัติ เทศบาลตําบลเพชรพะงัน เรื่อง 

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนงานการศึกษา งานบริหาร

ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑกีฬา โครงการ

จัดซื้อเครื่องเลนสนาม เปนการตั้งจายผิดประเภทครุภัณฑ จึงมีความจําเปนตองตั้งจาย

เปนรายการใหมใหถูกตองตามประเภท เพื่อใหสามารถใชเงินงบประมาณไดถูกตองตาม

ระเบียบและวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

โอนเพิ่ม (ตั้งจายรายการใหม) กองการศึกษา 

แผนงาน   การศึกษา 

งาน   บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

งบ   ลงทุน 

หมวด   คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 

ประเภท   ครุภัณฑอื่น 

รายการ   โครงการจัดซื้อเครื่องเลนสนาม  

งบประมาณตั้งไว   0 บาท 

งบประมาณคงเหลือ    0 บาท 

งบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม   900,000  บาท  

งบประมาณคงเหลือหลังโอนเพิ่ม  900,000  บาท 

รวมโอนเพิ่ม       900,000 บาท  

เหตุผลการโอน ไปตั้งจายเปนรายการใหม  เพื่อใหการตั้งงบประมาณ โครงการจัดซื้อ

เครื่องเลนสนาม ของกองการศึกษา ถูกตองตามประเภทครุภัณฑ และเปนไปตามวิธีการ

งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  จึงมีความจําเปนตองตั้งจายเปนรายการ

ใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เปน แผนงาน

การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภท

ครุภัณฑอื่น โครงการจัดซื้อเครื่องเลนสนาม เพื่อจายเปนคาดําเนินการโครงการจัดซื้อ 
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 เครื่องเลนสนาม ใหแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสมัยคงคา และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

โรงเรียนบานโฉลกหลํา เพื่อใหเด็กเล็กมีเครื่องเลนสนาม สงเสริมพัฒนาการทางดาน

รางกาย เพื่อใหสามารถดําเนินงานและจัดซื้อจัดจางไดอยางถูกตอง 

นายกเทศมนตรี จึงขอเสนอสภาเทศบาลตําบลเพชรพะงัน พิจารณาอนุมัติ โอน

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2560 ตามรายการขางตน ไปตั้งจาย

รายการใหม  เพื่อใหถูกตองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2541 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543  

หมวด 4 ขอ 27  การโอนงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง  

ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนตั้งจายรายการใหม  ใหเปนอํานาจ

อนุมัติของสภาทองถิ่น  

(ลงชื่อ) นายพิทยา  อินทรคง   นายกเทศมนตรีตําบลเพชรพะงัน 

พันจาเอกชัชวาล ฯ 
เลขานุการสภาฯ 

การโอนงบประมาณหมวดครุภัณฑ ของการการศึกษาในครั้งนี้ เปนการดําเนินการโอน

งบประมาณใหถูกตองตามประเภทของครุภัณฑ สวนรายละเอียดตางๆ ยังคงเดิม      

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

พ.ศ.2541 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543  หมวด 4 ขอ 27  การโอน

งบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง  ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ 

คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนตั้งจายรายการใหม  ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น  

ดังนั้น จึงเปนดุลยพินิจของสภาเทศบาลฯ ที่จะตองพิจารณาอนุมัติ เพื่อจะไดดําเนินการ

ตอไป 

นายเดโช บุญรอด 

ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกทานใด สงสัย และจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม  ถาไมมี ขอมติที่ประชุม     

มติที่ปะชุม อนุมัติ  จํานวน   11  เสียง 

ไมอนุมัติ  จํานวน – เสียง 

ไมออกเสียง  จํานวน – เสียง 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องอื่นๆ 

นายเดโช บุญรอด 

ประธานสภาฯ 

สําหรับวาระนี้ เปนวาระอื่นๆ ผูบริหารเทศบาล หรือสมาชิกทานใด มีเรื่องหรือปญหาที่

ไดรับทราบจากประชาชนจะแจงตอที่ประชุม หรือไม   (นายกเทศมนตรีฯ ยกมือ) เชิญ

ทานนายกฯ  
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นายพิทยา อินทรคง 
นายกเทศมนตรีฯ 

ในวาระนี้ กระผมขอช้ีแจงแนวทางปฏิบัติ และหารือขอราชการตางๆ ดังนี้ 
1) การจัดซื้อเครื่องเลนสนาม สําหรับเครื่องเลนสนามในปจจุบันที่ตั้งอยูศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กฯ ของเราคอนขางมีนอย ซึ่งการจัดซื้อเครื่องเลนสนามจําเปนตองดําเนินการอยาง
รอบคอบ เปนไปตามหนังสือสั่ งการของกระทรวงมหาดไทย โดยตองแตงตั้ ง
คณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะใหเหมาะสมกับเด็ก ซึ่งการดําเนินการคาดวาจะ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางไดภายในปงบประมาณนี้ 
2) การกอสรางเสาธงศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโฉลกลํา ก็จะดําเนินการ ซึ่งตอนนี้รอ
งบประมาณ เมื่อมีรายรับเขามาเพียงพอก็จะดําเนินการทันที 
3) การจัดทํางบประมาณประจําปงบประมาณ 2561 กําลังดําเนินการ โดยจะแจงให
ทราบในโอกาสตอไป 
4) การกอสรางถนนเสนคูทาลาย โดยทางเชื่อมยังมีระยะขาดอยู ประมาณ 60-70 
เมตร บริเวณหมูที่ 6 แตเทศบาลไมไดดําเนินการเนื่องจากถนนที่กรมทางหลวงชนบท
กําลังกอสรางอยู ซึ่งทําใหเทศบาลไมสามารถรูระดับของถนน ซึ่งจะมีผลตอการกอสราง 
และกรมทางหลวงชนบทจะตองทาํการเชื่อมถนนอยูแลว ทําใหโครงการกอสรางถนนสาย
คูทาลายจึงตองชะลอไวกอน 
5) ผนังคอนกรีตคลองวังหมา ในชวงอุทกภัยที่ผานมา ผนังคอนกรีตคลองวังหมายังไมได
รับความเสียหาย แตในปจจุบันไดพังทลาย ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของน้ํา ในกรณีน้ีทาง
เทศบาลกําลังประสานงาน ขอความอนุเคราะหใหกรมทางหลวงชนบท ดําเนินการให 
6) ปญหาการคัดคานโครงการกอสรางเขื่อนปองกันคลื่นบริเวณอาวโฉลกลํา ซึ่งมี        
ผูคัดคานจํานวนนอยมาก แตไดยื่นเรื่องคัดคานในหลายองคกร ซึ่งการคัดคานดังกลาว
กังวลวาจะเปนปญหาอุปสรรคในการดําเนินโครงการกอสรางอื่นๆ โดยเฉพาะโครงการ
กอสรางทาเทียบเรือวกตุม ซึ่งกรมโยธาธิการไดประสานขอใหประชาชนและผูที่เกี่ยวของ
เห็นดวย ปองกันปญหาตางๆ อาจเกิดมาในภายหลัง 
7) การรักษาความสะอาดถนนสายตางๆ โดยเฉพาะถนนที่มีกิ่งไมรุกล้ําเขาเขตถนน 
เจาหนาที่ไมกลาดําเนินการในบางจุด ซึ่งเปนกรณีเปนที่ดินของเอกชน  
8) การกอสรางทางเชื่อม เปนภาระหนาที่ของเทศบาลแตก็มีความเชื่อมโยงกับกรมทาง
หลวงชนบท โดยกรมทางหลวงชนบทก็สามารถดําเนินการได ถามีงบประมาณและ
วิธีการเกี่ยวกับงบประมาณที่ถูกตอง ซึ่งตองมีองคประกอบดังนี้ 
1) ทางเชื่อมนั้นมีในแบบ 
2) ทางเชื่อมที่ไมมีในแบบ แตมีงบประมาณเหลือจายก็สามารถดําเนินการได 
ซึ่งขอใหสมาชิกไดลงพื้นที่ศึกษาสภาพปญหาหรือความตองการของประชาชน แลวแจง

มายังเทศบาลจะไดหาแนวทางดําเนินการที่เหมาะสม และขอใหสมาชิกสภาเทศบาลได

ทําความเขาใจกับประชาชนดวย 
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นายเดโช บุญรอด 

ประธานสภาฯ 

มีทานใด มีเรื่องอื่นเพิ่มเติมหรือไม  

พันจาเอกชัชวาล ฯ 
เลขานุการสภาฯ 

กระผมมีความตั้งใจจริง ในการจัดฝกอบรมสัมมนาโครงการเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับการประชุมสภา ซึ่งถือเปนการพูดคุยและทบทวนองค
ความรูกัน แตขาดแคลนงบประมาณในการดําเนินการ  และการอบรมดังกลาวไมมี
โครงการอยูในแผนพัฒนาสามปฯ  จึงไมสามารถใชวิธีการงบประมาณดําเนินการได 
แตก็อยากจะดําเนินการ เพื่อถายทอดองคความรูที่มีอยู 

นายเดโช บุญรอด 
ประธานสภาเทศบาล 
 

ขอใหเลขาฯ ไดกําหนดเวลาดําเนินการ และประสานมาวาจะดําเนินการอยางไร 
 

นายวิทยา เดี๋ยวอาชากุล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ผมขอสนับสนุนโครงการนี้ 

นายพิทยา อินทรคง 
นายกเทศมนตรี 
 

ผมขอสนับสนุนโครงการนี้ เพื่อใหสมาชิกสภาฯ และผูเกี่ยวของ ไดมีความรูเพิ่มขึ้น 
ขอใหเลขานุการสภาฯ ไดจัดทําโครงการเสนอ  
 

นายเดโช หนูรอด 
ประธานสภาเทศบาล 

มีทานใดมีเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมหรือไม ถาไมมี ขอปดการประชุม 
 

ปดประชุม เวลา 12.30 น. 
 

 

 

 

(ลงชื่อ) พันจาเอก    ผูจดรายงานการประชุม 

(ชัชวาล   อาจบันดิษ) 

เลขานุการสภาเทศบาลตําบลเพชรพะงัน 

 

 

 



 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเพชรพะงัน ไดตรวจรายงานการประชุมสภา

เทศบาลตําบลเพชรพะงัน  สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1  ประจําป พ.ศ.2560 

ประชุมเมื่อวันที่      8     สิงหาคม   พ.ศ.2560   

 

 

 

 

 

   (ลงชื่อ)       ประธานกรรมการ 

                 (นายมาโนช  เมืองทอง) 

        สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเพชรพะงัน 

 

 

   (ลงชื่อ)        กรรมการ 

                 (นายอุดมพร  ชาติวุฒิ) 

        สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเพชรพะงัน 

 

 

 

   (ลงชื่อ)        กรรมการ/เลขานุการ 

                 (นายสินธุเจริญ  ศรีทองกุล) 

          สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเพชรพะงัน 

 

 

 

(ลงชื่อ)     ผูตรวจรายงานการประชุม 

        (นายเดโช  บุญรอด) 

 ประธานสภาเทศบาลตําบลเพชรพะงัน 

 

 

 

 

 


